

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020**

Thực hiện Nghị quyết số 114- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

### I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Góp phần củng cố vững chắc lập trường tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng; cố vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

### II- MỤC TIÊU

#### 1- Mục tiêu chung

Làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, toàn diện, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất về tư tưởng và chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do đại hội đảng các cấp đã đề ra. Nắm và xử lý kịp thời với những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng về tư tưởng; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ và sức mạnh truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong huyện góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

## **2- Mục tiêu cụ thể đến năm 2020**

- Cấp uỷ các cấp đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương lớn của Trung ương, của các cấp uỷ đảng đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cấp mình; chủ động tiên hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp đột phá để các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

- Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Định kỳ hằng quý tổ chức hội nghị thông tin thời sự chính sách cho cán bộ chủ chốt trong huyện và toàn thể đảng viên trong đảng bộ các xã, thị trấn. Duy trì hằng tháng tổ chức hội nghị thông tin báo cáo viên huyện và cơ sở. Đảng uỷ các xã, thị trấn duy trì hội nghị giao ban đến các bí thư chi bộ trực thuộc.

- Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống văn hoá lịch sử, bồi dưỡng tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình. Tiếp tục duy trì giảng dạy lịch sử huyện Tân Yên trong các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX&DN, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; tổ chức thăm quan các di tích lịch sử, văn hoá, các điểm di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt liên quan đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Biên soạn một số ấn phẩm về lịch sử, văn hoá, vùng đất, con người huyện Tân Yên.

## **III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

### **1- Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên**

- Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, từ huyện đến cơ sở phải ý thức sâu sắc, đầy đủ và tự giác, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu để củng cố tư tưởng chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc lập trường, tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Cấp uỷ các cấp chỉ đạo và đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn; định kỳ hằng năm hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp uỷ trên các lĩnh vực.

- Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Định kỳ

hăng thẳng, hăng quý, cung cấp những thông tin mới, chuyên sâu về từng lĩnh vực bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để kịp thời cập nhật thông tin, chủ trương mới phục vụ trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.

- Ban Tuyên giáo từ huyện đến các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ kiện toàn đội ngũ báo cáo viên nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tuyên truyền đồng bộ với các hình thức như: Hội nghị, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Bản tin nội bộ, Công thông tin điện tử huyện, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội mở rộng và đa dạng hoá hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường cho đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đổi mới nội dung, cách thức tổ chức và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư.

## **2- Nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục của công tác tuyên truyền**

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm truyền bá rộng rãi, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với những vấn đề đang diễn ra trên địa bàn huyện, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân và dư luận quan tâm. Tích cực tuyên truyền chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, gắn với phổ biến kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nhân dân giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, khai thác thị trường, tiêu thụ sản phẩm...

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho việc quán triệt, học tập thường xuyên đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời phê phán, lên án biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; phê phán các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sức đề kháng và năng lực tiếp nhận có chọn lọc các luồng tư tưởng văn hoá từ bên ngoài.

- Nâng cao chất lượng bản tin của Huyện uỷ, chất lượng tin, bài ở Công Thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, bản tin nội bộ các xã, thị trấn; chú trọng thông tin đến đảng viên những quan điểm, chủ trương, sự lãnh đạo của Trung ương, của cấp uỷ các cấp, những thành tựu cơ bản của các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế - xã

hội, quốc phòng, an ninh; kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện nghiêm quy định mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan khối khoa giáo - tuyên truyền. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp, định hướng thông tin. Kịp thời định hướng, ngăn chặn thông tin sai sự thật, các trang web, blog, mạng xã hội... có nội dung phản động, lôi kéo, kích động nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp; củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, bảo đảm bám sát thực tiễn, phản ánh ý kiến của nhân dân nhanh, kịp thời, chính xác.

### **3- Gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ chính trị của huyện, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở**

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, đơn vị, địa phương. Nắm chắc diễn biến tư tưởng ở từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội.

- Đối với những sự kiện lớn mang ý nghĩa chính trị, những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong từng giai đoạn, những lĩnh vực quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, những dự án có tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm, phải chỉ đạo các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm kịp thời, đầy đủ thông tin, tạo sự đồng thuận giữa nhân dân với cấp uỷ, tổ chức đảng trong quá trình tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân. Tiếp tục làm tốt việc công khai giải quyết các vụ việc khiếu kiện đã có quyết định, kết luận cuối cùng của chính quyền trong cộng đồng để tạo đồng thuận trong nhân dân. Quan tâm công tác tư tưởng ở vùng đồng bào có đạo, những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, chính sách chuẩn bị ban hành và đã ban hành; tạo cơ sở thực tiễn quan trọng, bảo đảm tính khoa học trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến người dân.

- Tập trung xây dựng, tuyên truyền để nhân rộng các nhân tố, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền gương điển hình cán bộ, đảng viên tiên phong trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở, qua đó làm gương để các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử văn hoá, vùng đất, con người, tiềm năng phát triển của huyện trên các phương tiện thông tin truyền thông nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

#### **4- Gắn công tác tư tưởng với nâng cao đời sống văn hoá tinh thần nhân dân trên địa bàn huyện**

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 23/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, xác định xây dựng và phát triển văn hoá, con người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền. Xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ; thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ và khoa học.

- Tăng cường quản lý xã hội, giáo dục người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đẩy mạnh hình thành các quy ước, hương ước thôn làng trên cơ sở đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao số lượng, chất lượng danh hiệu làng, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá; Đề án nâng cao chất lượng danh hiệu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2016-2020.

- Làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho hoạt động văn hoá văn nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” thông qua báo chí, dư luận xã hội để cổ vũ những giá trị văn hoá tiến bộ, đồng thời phê phán, đẩy lùi cái xấu, tiêu cực.

- Quan tâm đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá; chú trọng đầu tư tôn tạo các các di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt liên quan đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế; tiếp tục chỉ đạo thăm quan các di tích lịch sử, văn hoá, quản lý và phát huy tác dụng của Nhà truyền thống huyện.

#### **5- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)**

- Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thực hiện nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội các cấp; gắn việc làm theo với chỉ đạo, tổ chức giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân phản ánh.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải cụ thể, sáng tạo, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng thực hiện phong cách Hồ Chí Minh trong công việc cụ thể; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng,

lãng phí, quan liêu. Xây dựng tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện.

- Cấp uỷ các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tiêu chí nhận diện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở chi, đảng bộ mình. Tổ chức tuyên truyền theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lên án, phê phán các biểu hiện suy thoái, thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và học tập, làm theo Bác với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý hằng năm. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm đề ra kế hoạch khắc phục những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tiêu chí nhận diện suy thoái.

#### **6- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới**

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Củng cố và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp huyện và các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Định kỳ hằng năm tổ chức bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, đội ngũ phóng viên... Chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân trong các trường THCS, THPT trên địa bàn.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan chuyên môn làm công tác tư tưởng; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đến năm 2020 đạt chuẩn, phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập. Tiến hành nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh, nhất là hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

#### **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1- Các chi, đảng bộ trực thuộc; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Kế hoạch thực hiện của Huyện uỷ và tới cán bộ, đảng viên; đồng thời tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; thời gian hoàn thành trong quý III năm 2016. Hằng năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong dịp tổng kết cuối năm.

2- UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống Đài truyền thanh huyện đến các xã, thị trấn, các thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các nhà trường trên địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2016-2020”, thời gian hoàn thành trong quý IV/2016.

3- Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Nội vụ huyện và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của ban tuyên giáo các cấp, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đội ngũ báo cáo viên theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị cho Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở.

4- Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBKT các xã, thị trấn tăng cường nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát về đạo đức, lối sống đối với các chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

5- Liên đoàn Lao động huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp huyện xây dựng Kế hoạch “Nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ công nhân huyện giai đoạn 2016-2020”, thời gian hoàn thành trong quý IV/2016.

6- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hằng năm xây dựng Kế hoạch học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương.

7- Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ:

- Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thông tin sai lệch hoặc có nội dung không phù hợp trên các phương tiện thông tin tác động, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Tiêu chí nhận diện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện (theo Tiêu chí khung của Tỉnh uỷ), thời gian xong trong quý IV/2016; xây dựng Tiêu chí thực hiện phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tham mưu tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 14/6/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thời gian xong trong quý IV/2016.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ tiến hành sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào quý II/2018, tổng kết vào quý II/2020./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ (b/c),
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện uỷ, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các chi, đảng uỷ trực thuộc,
- Các đồng chí Huyện uỷ viên,
- VPHU: + LĐVP,  
+ Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



Lâm Thị Hương Thành